

Tự hào ngày Quốc khánh

Những ngày này, cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các nẻo đường từ thành thị tới nông thôn. Người dân Thái Bình hòa chung niềm hân hoan cùng cả nước mừng tết Độc lập. Trong không khí vui tươi ấy, những người lính Cựu Hồ năm xưa lại quây quần bên nhau ôn lại kỷ niệm một thời chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Dưới ánh sáng của cách mạng, họ đã cống hiến trọn tuổi xuân cho đất nước.



Cựu chiến binh Phạm Văn Lãm.

Nhớ mãi lời dạy của Bác

Đó là tâm sự cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Lãm, thôn Tô Đề, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) chia sẻ cùng chúng tôi khi nhắc đến kỷ niệm 2 lần được gặp Bác Hồ. Trong cuộc đời mình, có lẽ CCB Phạm Văn Lãm không bao giờ quên thời khắc hạnh phúc khi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông chia sẻ: Lần thứ nhất tôi được gặp Bác Hồ là khi cùng đồng đội đang bắc cầu qua sông Hồng để đưa vũ khí, đạn dược, trang thiết bị chi viện cho chiến trường miền Nam. Đang háng say làm việc thì nghe đằng sau có lời khen: "Các chú làm như thế là tốt lắm", khi quay ra thì nước mắt tôi tự dưng tuôn trào vì thấy người đứng sau mình là Bác Hồ kính yêu. Chúng tôi hứa với Bác rằng dù khó khăn, gian khổ thế nào cũng sẽ cố gắng vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lần thứ hai là vào năm 1965, khi ấy Bác về thăm Quân khu 3, mặc dù chỉ được phép đứng từ xa nhưng tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Bác đối với cán bộ, chiến sĩ Quân khu: "Các chú ở đồng bằng không có rừng cây nhưng có rừng người, cần cứ trong lòng dân là tốt nhất". Lời dạy của Bác đã khắc sâu trong tâm trí CCB Phạm Văn Lãm, là nguồn động lực to lớn để ông hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đồng thời tích cực tham gia hoạt động của địa phương, vận động con cháu trong gia đình phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Những CCB như ông Lãm, ông Lãi, ông Xuyên giờ đây đều đã ở tuổi "xưa nay hiếm". Trở về với đời thường, họ sống đúng với phẩm chất của người lính Cu Hồ, giản dị, chất phác và luôn tự hào về một thời gian khó nhưng rất đổi hào hùng.

Người cầm cờ trên điểm cao Đa-vit

Mặc dù vừa mới chữa bệnh trở về nhưng khi nghe tin có phóng viên đến tìm hiểu về những kỷ niệm thời chiến đấu, CCB Phạm Văn Lãi, thôn Nam Long, xã Tự Tân (Vũ Thư) như khoe hân ra. Tiếp chúng tôi bên những kỷ vật thời chiến, ông Lãi cho biết: Năm 1973, tôi được phân công cùng phái đoàn của quân đội ta vào thực hiện nhiệm vụ quân sự ngoại giao, bảo đảm các điều khoản trong Hiệp định Pa-ri được thực hiện theo đúng nội dung đã ký kết giữa các bên. Chúng tôi được dẫn tới trại Đa-vit, một trong những điểm nóng về chiến sự sau này. Trong những ngày ở trại Đa-vit, quân địch dùng đủ mọi thủ đoạn để gây khó dễ cho phái đoàn của ta nhưng với sự mưu lược, khéo léo, các đồng chí trong phái đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 8 giờ sáng ngày 30/4/1975, tôi nhận lệnh lấy lá cờ to nhất giao cho bộ binh treo lên điểm cao nhất của trại Đa-vit giúp quân



Bức ảnh cựu chiến binh Phạm Văn Lãi cầm cờ trên điểm cao Đa-vit được ông lưu giữ cẩn thận.

đội ta có thể xác định mục tiêu, tấn công đúng chỗ. Khi tôi cầm lá cờ ra thì không gặp được đồng chí nào bên bộ binh, thế là tôi quyết định tự treo lên đỉnh của tháp nước để treo cờ bởi đây là điểm cao nhất. Khi lá cờ tung bay trên đỉnh của tháp nước quân địch trở nên hoang mang, quân đội ta đánh chiếm trại Đa-vit dễ dàng hơn. Mỗi dịp Quốc khánh tôi đều thấy trân quý giá trị của độc lập, tự do. Có ngày 2/9/1945 thì dân tộc Việt Nam mới có ngày hôm nay. Mặc dù không được nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập nhưng những điều Bác căn dặn các chiến sĩ sau này tôi vẫn luôn khắc ghi. Tôi tiếp tục hành trình cùng những cuốn phim tư liệu về Bác Hồ đi đến nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc để nhân dân các nơi được một lần thấy Bác. Sau khi nghỉ hưu, tôi dành toàn bộ những cuốn phim tư liệu do tặng Bảo tàng tỉnh Thái Bình để mỗi dịp 2/9 đến những hiện vật lịch sử sẽ thay tôi kể tiếp câu chuyện về người Cha già kính yêu của dân tộc.

Ông Xuyên trưởng thôn

Nhắc đến thương binh hạng 1/4 Vũ Văn Xuyên, xã Đông Quang (Đông Hưng) người dân ở đây ai cũng biết ông là một trong những trưởng thôn gương mẫu, tấm gương cựu chiến binh (CCB) tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời trẻ, ông Xuyên từng đi đến những bản làng xa xôi để làm công tác dân vận, kêu gọi đồng bào dân tộc đi theo ánh sáng của cách mạng. Trực tiếp cầm súng chiến đấu tại mặt trận Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nên ông hiểu rõ ý nghĩa của độc lập, tự do và quyết định mưu cầu hạnh phúc được Bác Hồ nhắc đến trong Tuyên ngôn Độc lập.



Cựu chiến binh Vũ Văn Xuyên tích cực vận động con cháu trong gia đình học tập và làm theo lời Bác.

Xuất ngũ năm 1979, ông cùng gia đình mở cơ sở dệt may bao bì để phát triển kinh tế gia đình, đồng thời giúp con em, hội viên CCB có việc làm, nâng cao thu nhập. Cầm trên tay những kỷ vật thời chiến, ông Xuyên chia sẻ: Đây là những thứ quý giá nhất của cuộc đời tôi, nhắc nhở mỗi chúng ta để có được độc lập, tự do, dân tộc ta phải đánh đổi bằng biết bao xương máu của nhiều thế hệ. Vì vậy, tôi tự nhủ phải nỗ lực vươn lên với tinh thần "tân nhưng không phớt", làm những việc có ích cho dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ông Xuyên đã vận động nhân dân, con em xa quê ủng hộ hơn 200 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn. Con cháu trong gia đình ông tích cực tham gia các hoạt động "Đến ăn đáp nghĩa", hiến máu tình nguyện và hàng năm dành từ 10 - 20 suất quà tặng hộ nghèo.

TIẾN ĐẠT

Đong đầy hũ gạo tình thương

Lời hiệu triệu và cũng là hành động của Bác Hồ năm 1945 "Cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa. Đem gạo đó để cứu dân nghèo" đến nay vẫn có sức lay động, nhắc nhở mỗi người dân biết "nuông cơm sẻ áo", chia sẻ khó khăn với người nghèo. Nhiều chi hội phụ nữ xem đây là tiêu chí để thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác bằng việc xây dựng mô hình "Hũ gạo tình thương".



Phụ nữ thôn Bương Hạ Đông, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) góp gạo giúp phụ nữ nghèo.

Mô hình "Hũ gạo tình thương" đã được nhiều cơ sở thực hiện trong nhiều năm nay và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của chị em. Mô hình được xây dựng với mục đích giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa và trợ giúp những gia đình có việc đột xuất cần sự giúp đỡ. Theo đó, các cơ sở hội tuyên truyền, vận động hội viên, các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ; ai có gạo thì ủng hộ gạo, ai có tiền thì ủng hộ tiền tùy theo tâm lòng của mỗi người.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Động (Đông Hưng) là một trong những đơn vị triển khai mô hình "Hũ gạo tình thương" có hiệu quả. 5 năm qua, hội viên trong xã đã quyên góp hàng trăm ki-lô-gam gạo, ngoài ra còn quyên góp tiền từ mô hình "nuôi lợn nhựa tiết kiệm" giúp các gia đình giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Chị Đỗ Thị Quỳnh Ngân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bến Hòa cho biết: Mô hình "Hũ gạo tình thương" được thực hiện 5 năm qua bằng việc góp gạo với các chi hội trong xã để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng 3 năm gần đây, Chi hội đã thực hiện quyên góp, ủng hộ cho chị em ngay tại thôn. Ban đầu khi hợp triển khai, một số chị em cũng băn khoăn rằng giờ không phải thời chiến tranh, và lại còn ai thiếu đói nữa đâu mà xây dựng "Hũ gạo tình thương" nhưng Chi hội kiên trì tuyên truyền, vận động nên dần dần nhiều chị em tự nguyện

tham gia, ủng hộ nhiệt tình. Tuy 10kg gạo hỗ trợ các hội viên hàng tháng có giá trị không lớn nhưng đã mang lại niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thực tế hiện nay dù cuộc sống của nhân dân được nâng lên nhưng vẫn còn gia đình hội viên phụ nữ, trẻ em mồ côi hoàn cảnh rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Họ già cả, tàn tật, sống cô đơn không nơi nương tựa, không còn sức lao động, không thể trồng trọt, chăn nuôi. Có người hàng tháng chỉ trông chờ vào tiền phụ cấp xã hội, có người đang lành lặn khỏe mạnh nhưng không may gia đình gặp hoạn nạn, rủi ro như bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động... rơi vào nghèo túng, kiệt quệ kinh tế. Đây chính là những đối tượng rất cần sự giúp đỡ để ổn định cuộc sống. Chị Đoàn Thị Huệ, hội viên phụ nữ thôn Bương Hạ Đông, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) cho biết: Bên cạnh kêu gọi các nguồn lực khác thì việc chi hội phụ nữ chọn hỗ trợ gạo cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tôi thấy phù hợp với tất cả hội viên. Vì việc hỗ trợ gạo dễ hơn, đa số nhà nào cũng cấy lúa, sẵn gạo trong nhà, mỗi bữa nấu cơm, chị em bớt ra một nắm gạo, mỗi tháng một vài ki-lô-gam ủng hộ vào hũ gạo chung của chi hội.

Nhiều năm qua, "Hũ gạo tình thương" như một sợi dây nối liền những tấm lòng thơm thảo của các chị em lại với nhau. Không những vậy, mô hình còn góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm giữa các chi em. Bà Vũ Thị

Bắc, thôn Bương Hạ Đông, xã Quỳnh Ngọc là phụ nữ cao tuổi, đơn thân, sức khỏe yếu, cuộc sống rất vất vả, kinh tế thường xuyên thiếu hụt. Từ lúc mô hình "Hũ gạo tình thương" được triển khai đến nay, tôi thường xuyên nhận được gạo, mỗi lần 10kg gạo, đối với tôi số gạo đó quý giá hơn hết bởi chị em đóng góp từng bô gạo có được để giúp tôi vượt qua khó khăn... Còn ông Bùi Minh Trung, thôn Bến Hòa, xã Đông Động thì kinh tế khó khăn, con gái bị bệnh tâm thần, bản thân ông cao tuổi, sức khỏe yếu. Nhận được gạo hỗ trợ hàng tháng từ Chi hội Phụ nữ thôn, ông bộc bạch: Được phụ nữ trong thôn hỗ trợ gạo, quyên góp tiền, đó là nguồn động lực giúp bố con tôi cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Theo chi hội trưởng Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: "Hũ gạo tình thương" là mô hình đầy ý nghĩa ở các cơ sở hội. Sự phát triển và lan tỏa của mô hình góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của chị em phụ nữ dành cho những người khó khăn, neo đơn, chúng ta thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

KUẬN PHƯƠNG

Tích cực chuẩn bị cho đợt đặc xá năm 2022

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022, hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá trung ương, kế hoạch của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện công tác đặc xá trong dịp 2/9. Thời gian qua, công tác đặc xá trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy định, thận trọng, khách quan, dân chủ, bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; qua đó, tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện đặc xá và bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng cho tất cả mọi đối tượng công dân, kể cả những người đang chấp hành án phạt tù. Hầu hết những người được đặc xá trở về địa phương được bảo đảm quyền lợi pháp lý, hỗ trợ tìm việc làm, được vay vốn sản xuất, kinh doanh, nhiều người đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội được chính quyền và nhân dân ghi nhận. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về công tác đặc xá năm

2022, Phòng Cảnh sát thị hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã tích cực phối hợp với các đơn vị, các ngành tổ chức triển khai nhiệm vụ theo tinh thần nhân văn, nhân đạo và sự nhất quán trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với những người phạm tội thực sự ăn năn hối cải, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội... Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát thị hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cho biết: Phòng đã tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022. Tiểu ban chỉ đạo đặc xá của Công an tỉnh đã báo cáo tổ thẩm định liên ngành tiến hành kiểm tra, thẩm định, đối chiếu hồ sơ, danh sách các phạm nhân đủ điều kiện trong thời gian chấp hành án phạt tù theo quy định và được các cơ sở giam giữ trên địa bàn đề nghị xét đặc xá. Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của

pháp luật về thị hành án hình sự; đã chấp hành án phạt tù ít nhất một nửa thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn; đã chấp hành xong các hình phạt bổ sung, bồi thường dân sự, án phí theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, cơ quan thị hành án hình sự công an huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng công an cơ sở với vai trò nòng cốt, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có phương án tiếp nhận, tiếp tục theo dõi, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật, kết nối với các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp giúp họ có việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư". Những ngày này, tâm trạng của nhiều phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam, Công an tỉnh rất phấn khởi khi

qua bình xét đã đủ các điều kiện để hưởng chính sách đặc xá năm nay. Phạm nhân Đ.V.S, sinh năm 1964, quê ở huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Vì những phút giây nông nổi, sống buông thả theo bạn bè xấu nên tôi phải trả giá trước pháp luật. Trong quá trình chấp hành án, được sự quan tâm, động viên, giáo dục của Ban giám thị Trại tạm giam

cùng nỗ lực, cố gắng của bản thân nên tôi đã nhận ra những lỗi lầm của mình. Tôi đã nỗ lực, cố gắng tu dưỡng và đạt nhiều tiến bộ, qua lựa chọn, bình xét có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, tôi rất hào hứng chờ đợi ngày được tự do để trở về đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng cho cơ hội làm lại cuộc

đời, cố gắng trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Trung tá Quách Ngọc Hoàng, Phó giám thị Trại tạm giam cho biết: Đơn vị đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ các nội dung về công tác đặc xá, triển khai thực hiện của Đảng và Nhà nước, tôi rất hào hứng chờ đợi ngày được tự do để trở về đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng cho cơ hội làm lại cuộc



Cán bộ Trại tạm giam, Công an tỉnh phổ biến chính sách đặc xá đến phạm nhân.

ý nghĩa to lớn về chính trị, xã hội, thể hiện sự khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước về công tác đặc xá năm 2022 đến toàn thể phạm nhân. Trại tạm giam nắm vững công khai các nội dung liên quan đến quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá tại các khu vực giam giữ, lao động của phạm nhân. Làm tốt công tác giáo dục tu dưỡng cho tất cả các phạm nhân, triển khai công tác xác minh, nghiên cứu hồ sơ, để xuất, báo cáo cụ thể từng trường hợp trong diện đề nghị xét một cách khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định, không để xảy ra sai sót. Đối với những phạm nhân chưa đủ tiêu chuẩn được đề nghị đặc xá lần này, qua công tác giáo dục giúp họ hiểu hơn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, từ đó yên tâm cải tạo, cố gắng phấn đấu lao động, học tập, chấp hành tốt nội quy để sớm được trở về với gia đình và hòa nhập cùng xã hội. Đến thời điểm hiện tại, Trại tạm giam đã hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm công tác chế độ chính sách, hậu cần, khám, phát, phòng, chống dịch bệnh sẵn sàng cho lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá vào ngày 1/9.

TRINH CƯỜNG